
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานเรื่อง ใบงาน เรื่อง “รับรองหลักฐาน” 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  เรื่อง สื่อความเห็นเน้นกระบวนการ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง วิวิธสาร การประชุม (๓) 
รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา ท๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

ตัวอย่างการเขียนเร่ืองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนศึกษาวิทยา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้น ๒ อาคาร ๑ 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นายมารุต  สมหวัง      ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรทิพย์  รณรงค์     กรรมการ 

๓. นางสาวนุจรี  เจริญสุข      กรรมการ 

๔. นายนพพร  ดีมาก      กรรมการ 

๕. นายกนก  ไพศาลศิลป์      กรรมการ 

๖. นางสาวจันทรา  สิริภิญโญ     กรรมการ 

๗. นางสาวฤดี  ทรัพย์ยิ่ง      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 นายกิตติพงศ์  ก่อเกิดยศ     ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 นายทรงพล  ขจรเกียรติ     อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วดำเนินการประชุมตามวาระต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายกิตติพงศ์  ก่อเกิดยศ ขอลากิจ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ชมรมฯ วางแผนและกำหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดขยะในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เนื่องจาก
โรงเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงให้ชมรมฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดขยะเป็นเวลา ๑ เดื อน คือตลอด
เดือนสิงหาคม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

  

 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ที่ประชุมพิจารณาจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก

เดิมซึ่งมีเพียง ๓ กิจกรรม คือ ๑. ประกวดห้องเรียนสะอาด  ๒. จัดประกวดวาดภาพโรงเรียนในฝัน  ๓. ร่วมกัน
เก็บขยะบริเวณโรงเรียน ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์อีกกิจกรรมหนึ่ง และเพิ่มเวลาการ
ประกวดห้องเรียนสะอาดและร่วมกันเก็บขยะเป็นตลอดเดือนสิงหาคมตามข้อเสนอของโรงเรียน หลังจากนั้นที่
ประชุมพิจารณากำหนดรูปแบบกำหนดการและคณะทำงานในการจัดกิจกรรม สรุปผลตามเอกสารที่แนบท้าย
รายงานนี้ 

การประชุมครั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ข้อคิดว่าการทำงานจะสำเร็จด้วยดี คณะกรรมการฯ ต้องทำงาน
ร่วมกันเป็นคณะ และขอให้ดำเนินการอย่างประหยัด ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ขอให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบและเต็มกำลังความสามารถของตน 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ อาคาร ๑ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
         ฤดี  ทรัพย์ยิ่ง 
             (นางสาวฤดี  ทรัพย์ยิ่ง) 
           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

 
 


